

WeChat พร้อมแล้วสำหรับ Nokia สายพันธุ์ X รุ่น ล่าสุด WeChat นำเสนอประสบการณ์ด้านโซเชียลที่ เหนือกว่า ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Nokia X

WeChat ผู้นำด้านการสื่อสารด้วยโซเชียลแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน สามารถใช้งานได้แล้วบน Nokia X แพลตฟอร์ม โดย WeChat ได้ถูกดาวน์โหลดมาพร้อมใช้งานบน Nokia X และ Nokia XL เพื่อส่งต่อการใช้งานโซเชียลและประสบการณ์อันเยี่ยมยอดแก่ผู้ใช้งานโนเกีย

โนเกียให้คำมั่นสัญญาที่จะเชื่อมต่อผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนอีก “พันล้านคน” สู่อินเทอร์เน็ตด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่จะรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ พร้อมบริการของไมโครซอฟท์และบริการเด่นๆของโนเกีย และจะเป็นครั้งแรกที่ WeChat นำเสนอประสบการณ์ความสนุกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดบนโทรศัพท์โนเกียในตระกูล Nokia X

“เราตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ WeChat มาเป็นส่วนหนึ่งในแอปพลิเคชันของโนเกียสมาร์ทโฟนตระกูล X เรามีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนของเราอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรมทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และ WeChat คือบริการที่สมบูรณ์แบบที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ใช้งานได้ติดต่อสื่อสารและแบ่งปันประสบการณ์อันเพลิดเพลินให้กับเพื่อนฝูงได้อย่างเต็มที่” นายญาณธร ลิ้มพานิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

“ประสบการณ์การใช้งานโซเชียลบนสมาร์ทโฟนถือเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในปัจจุบัน เราจึงตื่นเต้นเป็นอย่างมากในความร่วมมือกับโนเกียในครั้งนี้ โดยจากความร่วมมือในครั้งนี้เราจะนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่เยี่ยมยอดควบคู่ไปกับฟังก์ชันที่สมบูรณ์แบบในโทรศัพท์โนเกีย เราเชื่อมั่นว่าการร่วมงานกับโนเกียจะช่วยนำเสนอประสบการณ์การใช้งาน WeChat ที่ง่ายดายและเพลิดเพลินไปสู่ผู้ใช้งานโนเกียได้” นายเดนนิส ฮัว หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ ธุรกิจต่างประเทศ เทนเซ็นต์ กล่าว

ความสนุกจะไม่มีวันจบสิ้นบน Nokia X ที่พร้อมด้วยฟีเจอร์ที่เยี่ยมยอดของ WeChat อาทิ “การเพิ่มเพื่อนจากบริเวณใกล้เคียง” “การเขย่าเพิ่มเพื่อน” และ “การขว้างขวิดหาเพื่อน” รวมทั้งอิโมติคอนแจกฟรีที่พร้อมให้บริการชาวโนเกียแล้ว

WeChat จะช่วยเปิดประตูสู่ไลฟ์สไตล์แบบใหม่ๆ พลิกโฉมวิธีการติดต่อสื่อสารโดยแบ่งปันความสนุกสนานไปยังเพื่อนๆ โดยเราเป็นโซเชียลแอปพลิเคชันที่เติบโตเร็วที่สุดถึง 379 เปอร์เซ็นต์ในระหว่างไตรมาสที่ 2 และ 4 ของปี 2013 จากรายงานของ Global Web Index ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2013

-

เกี่ยวกับ WeChat

WeChat นวัตกรรมด้านการสื่อสารด้วยโซเชียลแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์มือถือที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานสมาร์ตโฟน เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเปิดโลกทรรศน์และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับผู้คนในการติดต่อสื่อสาร และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และยังเป็นโซเชียลแอปพลิเคชันที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกในขณะนี้ ด้วยยอดผู้ใช้งานมากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลกในตลาดต่างประเทศ

WeChat จะทำให้ผู้ใช้งานเพลิดเพลินไปกับแอปพลิเคชันและยังใช้งานได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยหลากหลายฟีเจอร์ ทั้งการส่งข้อความ การติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลและเกมส์ที่นำมารวมกันไว้เป็นหนึ่งเดียวแบบไร้ที่ติ พร้อมด้วยประสบการณ์การใช้งานแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่มาพร้อมระบบความเป็นส่วนตัวที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน และการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่สามารถปรับตั้งได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

WeChat เป็นแอปพลิเคชัน all-in-one ที่ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยหลากหลายรูปแบบและวิธีการที่สร้างสรรค์ ซึ่งรวมไปถึงการสแกน QR Code ที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้ การเพิ่มเพื่อนผ่านรายชื่อเบอร์โทรศัพท์ หรือค้นหาผ่านฟังก์ชันการเชื่อมต่อผ่านพื้นที่ อาทิ “Hold Together” หรือ เรดาร์เพิ่มเพื่อน “People Nearby” หรือ ค้นหาเพื่อนรอบตัว และ “Shake” หรือ การเขย่าเพิ่มเพื่อน ทั้งนี้แพลตฟอร์มนี้ยังให้บริการการติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่าน “Walkie Talkie” “การสนทนาด้วยเสียง” และ “การสนทนาผ่านวิดีโอ” ใช้งานได้ทั้งบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและ Wi-Fi โดย WeChat จะทำให้การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาใดก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถจำกัดรูปแบบการส่งรูปภาพ โดยเลือกส่งรูปภาพให้เพื่อนที่เราต้องการส่งให้เท่านั้น หรือจะส่งผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คแบบปิด “Moments” ก็ได้ และนอกจากนั้น WeChat Sticker Shop ยังมีโมติคอนตูกตึกมากมายให้เลือกสรรที่จะใช้เป็นตัวแทนแสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆ ของคุณ และยิ่งไปกว่านั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการ WeChat Games ที่ได้รับความนิยมมากมาย ผู้ใช้งานสามารถเล่นเกมและทำประลองกับเพื่อนได้แบบไร้ขีดจำกัด พร้อมโชว์คะแนนและหาเพื่อนใกล้เคียงมาร่วมแข่งขันกันได้

WeChat สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และใช้งานได้บนสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการ Android, iOS, Symbian และ Windows

ข้อมูลเพิ่มเติมของ WeChat และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.wechat.com

**บางฟีเจอร์อาจจะไม่สามารถใช้งานได้บางระบบปฏิบัติการเนื่องจากวงจการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นๆ*

Webpage: <http://www.wechat.com>

Facebook Page: <http://www.facebook.com/wechatthai>